

สะสมพรไว้ในบัญชีของลูกโดยการรักษาสมดุของการสร้างและความถ่อมตน

วันนี้บัปดาดาได้มาในชุมชนของหงส์ที่ศักดิ์สิทธิ์ที่มีความสุขของท่าน หงส์ที่ศักดิ์สิทธิ์มองเห็นได้ในทุกหนแห่ง ลูกทั้งหมด รู้ถึงคุณสมบัติพิเศษของหงส์ที่ศักดิ์สิทธิ์เป็นอย่างดี การเป็นหงส์ที่ศักดิ์สิทธิ์และมีความสุขอยู่เสมอหมายถึงการมีหัวใจที่สะอาดและชัดเจน เนื่องจากหงส์ที่ศักดิ์สิทธิ์มีหัวใจที่บริสุทธิ์ สะอาด และชัดเจน ความปรารถนาที่บริสุทธิ์ทั้งหมดของพวกเขาจึงได้รับการเติมเต็มอย่างง่ายดาย สิ่งนี้เรียกว่ามีหัวใจที่สะอาดและดวงวิญญาณเช่นนั้นมีความพอใจอย่างเต็มที่อยู่เสมอ ทันทิที่ลูกมีความคิดที่สูงส่ง ความคิดนั้นก็ได้รับการเติมเต็มแล้ว ไม่จำเป็นที่จะต้องใช้ความพยายามใดๆ เพราะเหตุใด? ดวงวิญญาณผู้เป็นที่รักที่สุดและใกล้ชิดที่สุดกับบัปดาดาคือดวงวิญญาณที่มีหัวใจที่สะอาด ผู้ที่มีหัวใจที่สะอาดจะนั่งอยู่บนบัลลังก์หัวใจของบัปดาดาอยู่เสมอ เนื่องจากทุกความคิดที่สูงส่งของพวกเขาได้รับการเติมเต็มแล้ว ทักษะคติ สายตา คำพูด การติดต่อ และความความสัมพันธ์ของพวกเขาจึงเป็นเรื่องที่ง่ายดายและชัดเจน และพวกเขาก็มองเห็นว่าเป็นสิ่งเดียวกัน สิ่งซึ่งบอกของความง่ายดายของพวกเขาคือ หัวใจ หัว และคำพูดของพวกเขาทั้งหมดเป็นสิ่งเดียวกัน การมีสิ่งหนึ่งในหัวใจและมีอีกสิ่งหนึ่งในคำพูดของลูกไม่ใช่สิ่งซึ่งบอกของความง่ายดาย ผู้ที่มีธรรมชาติที่ง่ายดายจะมีธรรมชาติของความถ่อมตนอยู่เสมอ พวกเขาจะไม่มี ความหลงทะนงตนและไม่เห็นแก่ตัว หงส์ที่ศักดิ์สิทธิ์มีคุณสมบัติพิเศษของธรรมชาติที่ง่ายดาย คำพูดที่ง่ายดาย ทักษะคติที่ง่ายดาย และสายตาที่ง่ายดาย

ปีนี้บัปดาดาต้องการที่จะเห็นคุณสมบัติพิเศษทั้งสองทั้งในกิจกรรมและบนใบหน้าของลูกทุกคน ลูกทุกคนถามว่า: เราจะทำอะไรต่อไป? เราจะทำอะไรหลังจากการพบปะครั้งสุดท้ายของฤดูกาลนี้? ลูกทุกคนกำลังคิดว่า: "จะเกิดอะไรขึ้นต่อไป? เราจะทำอะไรต่อไป?" บัปดาดาต้องการเห็นคุณสมบัติพิเศษนี้ในตัวลูกทุกคน ลูกส่วนใหญ่มีความก้าวหน้าเป็นอย่างดีในสนามของงานรับใช้ตามพลังของลูก และที่ได้ก้าวไปข้างหน้าแล้ว บัปดาดาขอแสดงความยินดีกับลูกสำหรับความก้าวหน้านี้ ดีมาก! ดีมาก! ดีมาก! พร้อมกับสิ่งนี้บัปดาดาได้เห็นสิ่งหนึ่งในผลลัพธ์ของลูกด้วย ท่านควรจะบอกลูกเกี่ยวกับสิ่งนั้นหรือไม่? ผู้เป็นครู บาบาคควรจะบอกลูกหรือไม่? ดับเบิลฟอเรนเนอร์บาบาคควรจะบอกลูกหรือไม่? พันดาบาสบาบาคควรจะบอกลูกหรือไม่? เมื่อลูกยกมือแล้วเท่านั้นที่บาบาคจะบอกลูก ไม่อย่างนั้นบาบาคก็จะไม่บอกลูก (ทุกคนยกมือขึ้น) ดีมาก! สิ่งหนึ่งที่บาบาคเห็นคืออะไร? วันนี้บัปดาดามีการสนทนาจากใจถึงใจในอาณาเขตที่ละเอียดอ่อน ท่านมีการสนทนาจากใจถึงใจอย่างไร? ท่านทั้งสองมีการสนทนากันอย่างไร? ในโลกนี้ลูกมีการแสดง "การแสดงเดี่ยว" ลูกทำสิ่งนี้ได้ดีมาก ในโลกที่มีตัวตนของลูก หนึ่งในดวงวิญญาณเล่นสองบทบาท แต่บัปดาดามีสองดวงวิญญาณในร่างเดียว มีความแตกต่างกันใช่ไหม? และดังนั้นจึงเป็นสิ่งที่น่าสนใจอย่างมาก

ดังนั้นวันนี้ บัปดาดาจึงมีการสนทนาจากใจถึงใจในอาณาเขตที่ละเอียดอ่อน เกี่ยวกับอะไร? ลูกทุกคนรู้หรือไม่ว่าพ่อบราห์มาที่มีความกระตือรือร้นเป็นอย่างมากเพื่อสิ่งใด? ลูกรู้อะไรเป็นอย่างไรดีใช่ไหม? พ่อบราห์มาที่มีความกระตือรือร้นที่จะให้ทุกสิ่งเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วมาก ดังนั้นพ่อจึงพูดกับพ่อบราห์มาว่า: สำหรับการทำลายล้างและการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นนั้นไม่ใช่เรื่องของการปรบมือแม่เพียงครั้งเดียว แต่มันเป็นเรื่องของการตีนิ้วมือของลูกเท่านั้น อย่างไรก็ตาม ก่อนอื่นให้สร้างลูกประจำ ไม่ใช่ลูกประจำ 108 แต่อย่างน้อยก็ครึ่งหนึ่งของจำนวนนั้น! และดังนั้นพ่อบราห์มาจะให้คำตอบว่าอะไร? ท่านจะตอบว่าอย่างไร? บอกบาบาค! (สิ่งนี้กำลังเตรียมการอยู่) อัจชะ แม้กระทั่งครึ่งหนึ่งของลูกประจำก็ยังไม่พร้อมเลยหรือ? นับประสาอะไรกับลูกประจำทั้งหมด แม้กระทั่งลูกประจำครึ่งหนึ่งพร้อมแล้วหรือยัง? (ทุกคนหัวเราะ) เพราะลูกกำลังหัวเราะ นั่นก็หมายความว่าจะต้องมีอะไรบางอย่างในนั้นแน่ๆ ผู้ที่พูดว่าลูกประจำครึ่งหนึ่งพร้อมแล้ว ยกมือขึ้น! พร้อมไหม? มีจำนวนน้อยมาก ผู้ที่คิดว่าลูกประจำยังคงเตรียมการอยู่ ยกมือขึ้น! ส่วนใหญ่บอกว่ากำลังเตรียมการอยู่ ส่วนน้อยที่พูดว่าพร้อม บัปดาดาขอให้ทุกคนที่ยกมือที่บอกว่าลูกประจำพร้อมแล้ว ให้เขียนชื่อและส่งรายชื่อเหล่านั้นให้กับบัปดาดา สิ่งนี้จะดีใช่ไหม? บัปดาดาก็จะได้เห็นสิ่งนี้ด้วยใช่ไหม? จะไม่มีใครได้เห็นสิ่งนี้เพราะมันจะถูกปิดผนึก บัปดาดาจะเห็นว่าใครที่เป็นเพชรพลอยที่มีความหวังเช่นนั้น บัปดาดาก็คิดเช่นกันว่าต้องมีบ้าง ดังนั้นให้นำชื่อจากพวกเขา มา ถ่ายภาพของพวกเขาด้วย!

แล้วพ่อบราห์มาได้ตอบว่าอะไร? ลูกทั้งหมดให้คำตอบที่ดีมาก พ่อบราห์มากล่าวว่า: ความล่าช้าเป็นเพียงแค่เรื่องของเวลาที่

ลูกดีดนิ้วของคุณและพวกเขาจะพร้อม ดังนั้นนี่เป็นสิ่งที่ดีใช่หรือไม่? จากนั้นพ่อที่ว่าจึงถามว่า: อัจชะ ลูกประจำทั้งหมดพร้อมแล้วหรือยัง? คำตอบสำหรับลูกประจำครั้งหนึ่งนั้นได้รับมาแล้ว และท่านถามถึงลูกประจำทั้งหมด สำหรับสิ่งนั้น ท่านบอกว่าต้องใช้เวลาอีกเล็กน้อย นี่คือการสนทนาจากใจถึงใจที่เกิดขึ้น เพราะเหตุใดถึงต้องใช้เวลาอีกเล็กน้อย? คงจะมีคำถามและคำตอบในการสนทนาจากใจถึงใจของท่านอย่างแน่นอนใช่ไหม? เหตุใดถึงยังคงต้องใช้เวลาอีกเล็กน้อย ความอ่อนแอใดโดยเฉพาะที่ขัดขวางลูกจากการมีความพร้อมแม้กระทั่งครั้งหนึ่งของลูกประจำ? ดังนั้นพ่อบราห์มาจึงกล่าวว่า ลูกๆทั้งหมดในแต่ละพื้นที่เริ่มปรากฏตัวแล้ว เช่นเดียวกับที่ลูกมีโซนของคุณ ในท่านองเดียวกัน ไม่ใช่จากแต่ละโซนเพราะว่าโซนนั้นใหญ่มากใช่ไหม แต่ท่านทำให้เมืองพิเศษแต่ละเมืองปรากฏขึ้นและมองดูที่ใบหน้าของแต่ละคน หลังจากที่มองดูใบหน้าของพวกเขาแล้ว พ่อบราห์มาก็กล่าวว่า: หากลูกทุกคนได้ซึมซับคุณสมบัติพิเศษอย่างใดอย่างหนึ่ง โดยเฉพาะอย่างรวดเร็ว ลูกประจำก็จะพร้อม คุณสมบัติพิเศษนั้นคืออะไร? แล้วท่านก็กล่าวว่า: ลูกมีความก้าวหน้าอย่างมากในงานรับใช้และลูกได้ก้าวไปข้างหน้าในขณะที่ทำงานรับใช้นั้น ลูกก้าวหน้าไปได้ดีมาก แต่ยังขาดความสมดุลในประเด็นหนึ่งโดยเฉพาะ ประเด็นนั้นก็คือ ลูกมีความก้าวหน้าเป็นอย่างดีมากในงานของการสร้าง (นิรมาณ nirmaan) แต่พร้อมกับการสร้างแล้วก็ต้องมีความถ่อมตนด้วย (นิรมัน Nirman) การสร้างในเชิงสร้างสรรค์เป็นเรื่องหนึ่ง และการมีความถ่อมตนก็เป็นอีกเรื่องหนึ่ง มีความแตกต่างเพียงแค่ตัวอักษรเดียว อย่างไรก็ตามมีความแตกต่างในความสมดุลของการสร้างและการมีความถ่อมตน ในขณะที่มีความก้าวหน้าในงานรับใช้ แทนที่จะมีความถ่อมตน แต่บางครั้งความหลงทะนงตนของลูกก็ปะปนอยู่ในบางแห่ง ยิ่งลูกก้าวหน้าไปในงานรับใช้มากเท่าไร ก็ให้มีความถ่อมตนในทัศนคติ สายตา คำพูด และพฤติกรรมของลูกมากเท่านั้นเช่นกัน ดังนั้นจึงจำเป็นต้องมีความสมดุลนี้ ด้วยเหตุนี้ลูกจึงไม่ได้รับพรที่ลูกควรได้รับจากการผู้มาติดต่อและจากความสัมพันธ์ทั้งหมดของลูก ไม่ว่าลูกจะมีความพยายามอีกมากมายเพียงใด ถึงแม้ว่าสิ่งนั้นจะดี อย่างไรก็ตาม พร้อมกับความพยายามแล้ว หากลูกไม่ได้สะสมไว้ในบัญญัติพรของลูก ลูกจะไม่สามารถสัมผัสกับสภาพของการเป็นผู้ประทานและสภาพของการมีความเมตตาได้ เป็นสิ่งจำเป็นที่จะต้องพยายามเพื่อตนเอง และในขณะเดียวกันก็ได้รับพรจากบรรพดาและจากจันเฮอร์และซีเนียร์ในสมาชิกของครอบครัวด้วย การได้รับพรเหล่านี้หมายถึงการสะสมในบัญญัติพรของลูก สิ่งนี้มาเพิ่มคะแนนของลูก จงทำงานรับใช้ให้มากเท่าที่ลูกต้องการ แค่นั้นเอง! ก้าวหน้าต่อไปโดยมุ่งเน้นกับการทำงานรับใช้ของลูก แต่บรรพดาปรารถนาที่จะเห็นคุณสมบัติพิเศษนี้ในลูกทุกคน นั่นคือพร้อมกับการทำงานรับใช้ จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องสะสมไว้ในบัญญัติพรของลูกด้วยการมีความถ่อมตนและมีความสอดคล้องกลมกลืนแล้วลูกต้องไม่พูดว่าลูกทำงานรับใช้มากมาย ที่ลูกทำสิ่งนี้และทำสิ่งนั้น แต่ลูกยังถามว่าทำไมอันดับของลูกถึงอยู่ข้างหลัง เหตุนี้เองบรรพดาจึงส่งสัญญาณแก่ลูกเป็นการล่วงหน้า ในเวลาปัจจุบันลูกต้องสะสมไว้ในบัญญัติพรของลูกเป็นอย่างมาก อย่าคิดว่า "คนนี้ยังงี้ก็เป็นแบบนี้แล้ว คนนี้จะไม่เปลี่ยนแปลง" ลูกสามารถเปลี่ยนแปลงธรรมชาติได้ ลูกปรับตัวเข้ากับธรรมชาติได้ใช่ไหม? แล้วลูกไม่สามารถปรับตัวเองให้เข้ากับดวงวิญญาณบราห์มินได้หรือไม่? จงปรับตัวให้เข้ากับผู้ที่ต่อต้านลูก นี่คือการความหมายของการรักษาความสมดุลระหว่างการสร้าง(ในเชิงสร้างสรรค์)และความถ่อมตน ลูกได้ยินสิ่งนี้ไหม?

باباจะให้บ้านแก่ลูกในการพบปะครั้งสุดท้ายใช่ไหม? ลูกจะได้รับการบ้านบางส่วนใช่ไหม? ดังนั้นบรรพดาจะมาในฤดูกาลหน้า แต่... ท่านกำลังพูดว่า "แต่..." ดูลี! บทบาทที่สละคาร์บาเล่นดำเนินต่อไป และบทบาทที่อะแวคบาเล่นก็ยังคงดำเนินต่อไปเช่นกัน ไม่มีใครเคยฝันว่าบทบาทอะแวคนี้จะดำเนินต่อไปอีกเป็นเวลานาน ดังนั้นทั้งสองบทบาทนี้จะยังคงเล่นต่อไปตามละคร เวลานี้ควรมีเงื่อนไซหรือไม่? คำแนะนำของลูกคืออะไร? สิ่งนี้ควรจะดำเนินต่อไปเช่นนี้หรือไม่? เพราะเหตุใด? วันนี้ในอาณาเขตที่ละเอียดอ่อน บาบากล่าวเกี่ยวกับโปรแกรม ดังนั้นในการสนทนาจากใจถึงใจของท่าน บรรพดาได้มีการพูดคุยกันว่าบทบาทนี้จะยังคงเล่นในละครไปอีกนานแค่ไหน มีวันที่สำหรับสิ่งนี้หรือไม่? (بابากล่าวซิสเตอร์เปรมจากเดห์ราดุน) บอกดวงชะตาแก่بابาซี! สิ่งนี้จะดำเนินต่อไปอีกนานแค่ไหน? เวลานี้คำถามนี้ได้เกิดขึ้นแล้ว สิ่งนี้จะดำเนินต่อไปอีกนานแค่ไหน? ดังนั้น ลูกมีหกเดือนใช่ไหม? ฤดูกาลหน้าจะเริ่มหลังจากหกเดือน ดังนั้นบรรพดาจึงต้องการที่จะเห็นผลลัพธ์ หัวใจที่สะอาด! อย่าได้มีคราบของชั้นสการ์เก่า ความหยิ่งยโส (อภิมาน) หรือความรู้สึกถูกดูหมิ่นใดๆ (อภิมาน) ในหัวใจของลูก

บรรพดามีเครื่องจักรซึ่งจะใช้ถ่ายภาพของหัวใจของลูกด้วย ที่นี้ลูกสามารถมองเห็นหัวใจด้วยการเอ็กซ์เรย์ อย่างไรก็ตามสิ่งเหล่านั้นคือหัวใจทางกายภาพ ภาพของหัวใจมองเห็นได้อย่างชัดเจนมากในอาณาเขตที่ละเอียดอ่อน มีคราบขนาดเล็กและขนาดใหญ่หลายประเภท คราบบางจุดจางๆ และคราบอื่นๆมองเห็นได้อย่างชัดเจนมาก

ลูกมาที่นี้ในวันนี้เพื่อเฉลิมฉลองโฮลีใช่ไหม? เนื่องจากนี่เป็นการพบปะครั้งสุดท้ายลูกจึงถูกมอบหมายให้ทำการบ้านของลูกก่อน อย่างไรก็ตามลูกบอกความหมายของเทศกาลโฮลีให้ผู้อื่นด้วยเช่นกัน การเฉลิมฉลองโฮลีหมายถึงการปล่อยให้อดีตกลายเป็นอดีต การเฉลิมฉลองโฮลีหมายถึงการไม่มีคราบหรือรอยเปื้อนไม่ว่าจะใหญ่หรือเล็กประเภทใดในหัวใจของลูก ซึ่งหมายถึงการมีหัวใจที่สะอาดอย่างสิ้นเชิง และเต็มไปด้วยการได้มาซึ่งการบรรลุผลทั้งปวง บัพดาดาได้บอกลูกก่อนหน้านั้นเช่นกันว่า เนื่องจากบัพดาดาความรักลูก มีสิ่งหนึ่งที่ท่านไม่ชอบ สิ่งนั้นคือการที่ลูกลำบากตรากตรำเป็นอย่างมาก หากหัวใจของลูกกลับมาสะอาด ลูกก็就不用ลำบากตรากตรำ ผู้ให้ความอบอุ่นแก่หัวใจจะยังคงหลอมรวมอยู่ในหัวใจของลูกและลูกจะยังคงหลอมรวมอยู่ในหัวใจของผู้ให้ความอบอุ่นแก่หัวใจ เมื่อพ่อหลอมรวมอยู่ในหัวใจของลูกแล้ว จะไม่มีรูปแบบใดของมายาไม่ว่าจะในรูปที่ละเอียดอ่อนหรือในรูปที่ดูดีหรือรูปที่หยาบสามารถเข้ามาในหัวใจของลูกได้ มายาไม่สามารถจะเข้ามาแม้แต่ในความคิดหรือความฝันของลูกได้ ดังนั้นลูกจะกลับมาเป็นอิสระจากความลำบากตรากตรำใช่ไหม? บัพดาดาต้องการเห็นลูกเป็นอิสระจากความลำบากตรากตรำแม้กระทั่งในจิตใจของลูก เพียงผู้ที่เป็นอิสระจากความลำบากตรากตรำเท่านั้นที่สามารถสัมผัสถึงสภาพของการหลุดพ้นในชีวิตได้ การเฉลิมฉลองโฮลีหมายถึงการอยู่ในประสบการณ์ของการเป็นอิสระจากความลำบากตรากตรำ (เมहनัทมุกต์ mehnatmukt) ในขณะเดียวกันก็มีการหลุดพ้นในชีวิต (จีวันมุกต์ jeevanmukt) เวลาที่บัพดาดาต้องการให้ลูกทำงานรับใช้ให้มีพลังด้วยพลังของจิตใจของลูก งานรับใช้ด้วยคำพูดยังคงดำเนินต่อไปและจะดำเนินต่อไป แต่ต้องใช้เวลา! เวลานั้นสั้นและยังคงมีงานรับใช้อีกมากมายที่จะต้องทำ ลูกทั้งหมดได้ให้ผลลัพธ์แล้ว จนถึงตอนนี้ลูกก็ยังไม่สามารถสร้างแม้กระทั่งลูกประจำ 108 ได้ด้วยซ้ำ ดังนั้นการเตรียมลูกประจำ 16,000 และ 900,000 ยังคงห่างไกลมาก สำหรับสิ่งนี้ลูกต้องมีวิธีการที่รวดเร็ว ประการแรกทำให้จิตใจของลูกสูงส่งและสะอาด อย่าให้เสียเวลาแม้แต่วินาทีเดียว แม้กระทั่งตอนนี้ในลูกส่วนใหญ่ก็ยังมีเปอร์เซ็นต์ของความคิดที่ไร้ประโยชน์อยู่บ้าง ไม่ใช่ความคิดที่ไม่บริสุทธิ์ แต่เป็นความคิดที่ไร้ประโยชน์ นี่คือนิสัยที่งานรับใช้ที่ทำด้วยจิตใจของลูกไม่ได้ทำด้วยความเร็ว การเฉลิมฉลองโฮลีในเวลานี้หมายถึงการทำให้จิตใจของลูกเป็นอิสระแม้กระทั่งจากความคิดที่ไร้ประโยชน์และทำให้จิตใจของลูกสูงส่ง

ลูกได้เฉลิมฉลองโฮลีหรือไม่? การเฉลิมฉลองหมายถึงการกลายเป็น ผู้คนในโลกเฉลิมฉลองโฮลีด้วยสีสันที่แตกต่างกันมากมาย อย่างไรก็ตามบัพดาดากำลังประพรหมสีสันแห่งคุณธรรมที่สูงส่ง พลังที่สูงส่ง และดอกกุหลาบแห่งความรู้ให้กับลูกทุกคน

ในอาณาเขตที่ละเอียดอ่อนในวันนี้ ก็ยังมีชาวอื่นๆด้วยเช่นกัน ลูกได้รับการบอกถึงข่าวแรกซึ่งเป็นการสนทนาจากใจถึงใจ ชาวที่สองก็คือเป็นวันแห่งการเฉลิมฉลองโฮลีในอาณาเขตที่ละเอียดอ่อนสำหรับมิตรร่วมทางในงานรับใช้ที่ดีของลูกทุกคนที่ได้จากไปสู่อ้อมอกแอดวานซ์ปาร์ตี้ เมื่อใดก็ตามที่มีโอกาสเช่นนี้ ลูกก็จำพวกเขาทั้งหมดได้ใช่ไหม? ลูกจำดาดี เพื่อนๆ และพันดาวาสาของลูกได้ใช่ไหม? กลุ่มแอดวานซ์ปาร์ตี้กลับมามีขนาดใหญ่มาก หากลูกจะเอ่ยชื่อของพวกเขาก็มีมากมาย ดังนั้นดวงวิญญาณทุกประเภทจึงมาเฉลิมฉลองโฮลีในอาณาเขตที่ละเอียดอ่อน ทุกคนกำลังเล่นบทบาทต่างๆกันของตนตามผลของความพยายามของพวกเขา บทบาทต่างๆของแอดวานซ์ปาร์ตี้ยังคงแฝงตัว ลูกมีความสงสัยเกี่ยวกับสิ่งที่พวกเขาต้องทำให้ใหม่? พวกเขา กำลังปลุกเรียกลูกทุกคน พวกเขาต้องการให้ลูกทุกคนกลับมาเพียบพร้อมสมบูรณ์และใช้ชาติเกิดที่สูงส่งและกลายเป็นเครื่องมือสำหรับโลกใหม่ พวกเขาทั้งหมดมีความสุขกับการเล่นบทบาทของตนเอง พวกเขาไม่ได้ตระหนักรู้เลยว่าพวกเขาไปที่นั่นจากยุคบรรจบพบกัน แม้ว่าพวกเขาจะมีความสูงส่ง ความบริสุทธิ์ และความรักต่อพระเจ้า แต่ความรู้นี้ก็ไม่ได้ปรากฏออกมาอย่างชัดเจน พวกเขามีความพิเศษ อย่างไรก็ตามหากความรู้ที่ปรากฏออกมาในตัวพวกเขา พวกเขาทั้งหมดก็จะวิ่งมาที่มฐันใช่ไหม? อย่างไรก็ตามบทบาทเหล่านี้ของพวกเขามีความพิเศษ พวกเขามีพลังของความรู้ พลังของพวกเขาไม่ได้ลดลง บรรยากาศในบ้านของพวกเขาเป็นไปตามกฎเกณฑ์ระเบียบวินัยอยู่เสมอ พ่อแม่ของพวกเขา มีความพอใจกับพวกเขา พวกเขามีสิ่งอำนวยความสะดวกทางกายภาพทั้งหมดด้วยเช่นกัน พวกเขายึดมั่นในการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ระเบียบวินัยอย่างเคร่งครัดมาก พวกเขาทั้งหมดนั้นตามลำดับกันไป แต่ดวงวิญญาณพิเศษนั้นมันคงมาก พวกเขาารู้สึกว่าชาติเกิดก่อนหน้าของพวกเขายิ่งใหญ่ และชาติเกิดต่อไปของพวกเขาจะยิ่งใหญ่อีกด้วยเช่นกัน คุณลักษณะที่สามารถมองเห็นได้ในส่วนใหญ่เป็นลักษณะของดวงวิญญาณที่มีความพอใจแห่งราชวงศ์ จะเห็นได้ว่าดวงวิญญาณเหล่านั้นมีความเพียบพร้อมสมบูรณ์ ร่าเริงแจ่มใส และเต็มไปด้วยคุณธรรมที่สูงส่งทั้งหมด นั่นคือประวัติศาสตร์ของพวกเขา อย่างไรก็ตามเกิดอะไรขึ้นในอาณาเขตที่ละเอียดอ่อน? พวกเขาเฉลิมฉลองโฮลีกันอย่างไร? ลูกทุกคนคงเคยเห็นผู้คนที่อยู่ข้างนอกจะมีภาดิสแดงแห่งหลากสีสัน เช่นเดียวกับที่มีผิงแห่งอยู่ที่นี้ ในทำนองเดียวกันมีเพชรที่เปล่งประกายที่ละเอียดอ่อนจำนวนมากในอาณาเขตที่ละเอียดอ่อน อย่างไรก็ตามเพชรเหล่านั้นไม่ได้มีน้ำหนักมากนัก เมื่อ

ลูกถือผงแห้งอยู่ในมือมันจะเบามากใช่ไหม? ในทำนองเดียวกันมีถาดจำนวนมากมายที่เต็มไปด้วยเพชรหลากสีสั้น ลูกรู้ไหมว่าทุกคนจะมีรูปแบบใดในอาณาเขตที่ละเอียดอ่อนเมื่อพวกเขามาถึง? จะเป็นรูปแห่งแสงใช่หรือไม่? ลูกเคยเห็นสิ่งนี้แล้วใช่ไหม? ร่างแห่งแสงนั้นก็เปล่งประกายอยู่แล้ว ดังนั้นบัปเตตาจึงทำให้ทุกคนปรากฏออกมาในร่างของยุคบรรจบพบกันของพวกเขา เมื่อพวกเขาปรากฏตัวในร่างของยุคบรรจบพบกัน พวกเขาทั้งหมดก็เริ่มเฉลิมฉลองการพบปะซึ่งกันและกัน พวกเขาถือทุกสิ่งทุกอย่างที่เกี่ยวกับการเกิดของแอ็ดวานซ์ปาร์ตี้ของพวกเขาและทุกสิ่งของยุคบรรจบพบกันก็ปรากฏขึ้น ดังนั้นลูกทุกคนสามารถเข้าใจได้ว่าพวกเขามีความสุขแค่ไหนเมื่อพวกเขาเริ่มแบ่งปันสิ่งต่างๆของยุคบรรจบพบกันให้กันและกัน พวกเขาแบ่งปันสิ่งเหล่านี้ซึ่งกันและกันด้วยความสุขเป็นอย่างยิ่ง บัปเตตาเห็นว่าพวกเขาเองมีความสุขสนุกสนานเป็นอย่างมาก และท่านจึงคิดว่า "ปล่อยให้พวกเขาได้พบกัน" พวกเขาเริ่มแบ่งปันเรื่องราวชีวิตของตนให้กันและกันว่า "بابาพูดสิ่งนี้ บาบารักฉันในลักษณะนี้ บาบาได้ให้คำสอนเหล่านี้ บาบาค่อยพูดสิ่งนี้" พวกเขาพูดถึงبابาอยู่ตลอดเวลา บาบาและไม่มีอะไรนอกจากبابา หลังจากเวลาได้ผ่านไปสักกระยะหนึ่ง ... ลูกก็รู้จักชั้นสการ์ของทุกคนอยู่แล้ว ใครเป็นคนที่สนุกสนานที่สุด? (ดีดีและดาดีจันทรเมณี) ดีดีจะลุกขึ้นก่อนเป็นคนแรก เธอจะจับมือของดาดีจันทรเมณีและเริ่มรำรำ (raas-รำรำเป็นวงกลม) เช่นที่ ดีดีเคยมีความสุขซึ่งในการเข้ามาในที่นี้ ในทำนองเดียวกันเธอก็รำรำเป็นอย่างมาก พวกเขาทำให้หม่ามียืนอยู่ตรงกลางและสร้างวงกลมล้อมรอบเธอ พวกเขาเล่นซ่อนหากัน พวกเขาเล่นกันเป็นอย่างมากในขณะที่บัปเตต่ายังคงยิ้มและดูทุกสิ่งต่อไป พวกเขาไปที่นั่นเพื่อเฉลิมฉลองโฮลี และดังนั้นพวกเขาจึงเล่นกันเป็นอย่างมาก หลังจากเวลาผ่านไปสักพัก พวกเขาทั้งหมดก็ถูกโอบไว้ในอ้อมแขนของبابาและกลับมาซึมซับอยู่ในความรัก หลังจากนั้นบัปเตตาก็โยนเพชรซึ่งละเอียดอ่อนมากและมีสีสั้นต่างๆไปให้ทุกคน เช่นที่ลูกมีผงที่ละเอียดมากที่นั่น ดังนั้นเช่นกันเพชรเหล่านั้นก็เป็นเช่นนั้นและเปล่งประกายเป็นอย่างมาก บัปเตตาโยนเพชรเหล่านั้นมาที่ทุกคน ร่างกายของพวกเขาที่มีประกายแล้ว และเมื่อเพชรสีต่างๆตกลงมาบนพวกเขา พวกเขาได้รับการประดับตกแต่งอย่างสวยงามเป็นอย่างมาก สีแดง สีเขียว สีเหลือง: มีการพูดถึงเจ็ดสีใช่ไหม? มีสีทั้งเจ็ดสีนั้นอยู่ด้วย พวกเขาทั้งหมดเริ่มเปล่งประกายเป็นอย่างมาก แม้กระทั่งในยุคทองก็จะมีเครื่องแต่งกายเช่นนี้ พวกเขาทั้งหมดต่างก็สนุกสนานกันอยู่แล้ว จากนั้นพวกเขาก็เริ่มประพรมซึ่งกันและกัน มีซิสเตอร์ที่สนุกสนานขึ้นเล่นมากมาย พวกเขาเองสนุกสนานกันเป็นอย่างมากจริงๆ ลูกจะทำอะไรหลังจากที่ตัวลูกเองสนุกสนานแล้ว? ลูกจะออฟเฟอร์ไบ้กในวันพรุ่งนี้ แต่บัปเตตาได้มอบไบ้กชนิดต่างๆของยุคบรรจบพบกันของมธุบันแก่ทุกคนเป็นการล่วงหน้าแล้ว ภายในนั้นคือไบ้กพิเศษของโฮลี? (จาเลบีแบบหนา - เกวาร์ - ประดับด้วยกลีบกุหลาบ- และจาเลบี) ลูกทุกคนก็ทอดกลีบกุหลาบด้วยเช่นกันใช่ไหม? พวกเขาได้รับไบ้กชนิดต่างๆของยุคบรรจบพบกัน พวกเขาทั้งหมดจะได้รับไบ้กก่อนลูกทุกคน ลูกจะได้รับในวันพรุ่งนี้! อัจชะ ในสาระสำคัญแล้ว พวกเขาทั้งหมดเฉลิมฉลองและรำรำและร้องเพลงเป็นอย่างมาก พวกเขาทั้งหมดร้องเพลง ว้าบาวา! บาบาของฉัน! บาบาที่แสนหวานของฉัน! พวกเขารำรำ ร้องเพลง รับประทาน แล้วจะเกิดอะไรขึ้นในตอนท้าย? มีการกล่าวคำทักทายกันอวยพรกันแสดงความยินดีกัน และลูกก็กล่าวคำอ้อลา ดังนั้นลูกทุกคนได้เฉลิมฉลองสิ่งนี้กันหรือว่าลูกแค่ฟังเฉยๆเท่านั้น? อย่างไรก็ตามก่อนอื่นลูกต้องกลายเป็นเทวดานางฟ้า ผู้ที่มีร่างแห่งแสง ลูกสามารถกลายเป็นสิ่งนี้ได้หรือไม่? ร่างกายของลูกหายไปในหรือไม่? ไม่เลย! กลายเป็นรูปแสงที่เปล่งประกายและเบาสบายเป็นสองเท่าในหนึ่งวินาที ลูกสามารถกลายเป็นสิ่งนี้ได้หรือไม่? จงกลายเป็นเทวดานางฟ้าอย่างสมบูรณ์

(بابาดำเนินการฝึกดริล)

ตอนนี้โรยเพชรสีต่างๆให้ทั่วทั้งร่างกายที่ละเอียดอ่อนที่เปล่งประกายของลูก และคงอยู่อย่างได้รับการแต่งตั้งเต็มสีสั้นด้วยสีสั้นแห่งคุณธรรมที่สูงส่ง พลัง และความรู้ที่อยู่เสมอ สีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือสีที่ได้รับการแต่งตั้งเต็มด้วยมิตรร่วมทางชีวิตของบัปเตตา ดังนั้นคงอยู่อย่างได้รับการแต่งตั้งเต็มด้วยสีที่อยู่เสมอ ขอให้ลูกคงอยู่อย่างนี้ตลอดไปชั่ววันจันทร์! อัจชะ

ถึงลูกที่เป็นเทวดานางฟ้าของดินแดนนี้และในต่างแดน ถึงลูกที่มีหัวใจที่สะอาดอยู่เสมอและเต็มไปด้วยการได้มาซึ่งการบรรลุผลทั้งหมดอยู่เสมอ ถึงผู้ที่เฉลิมฉลองโฮลีที่แท้จริงซึ่งหมายถึงการนำภาพลักษณ์นี้ไปสู่ปฏิบัติจริงของลูก ถึงลูกที่รักษาสมดุลระหว่างการสร้างและความถ่อมตน ถึงลูกที่สะสมพรในบัญชีของพวกเขาอยู่เสมอ ด้วยความรัก ระลึกถึงหลายหลายล้านเท่า และนมัสเตจากบัปเตตา

พร: ขอให้ลูกเป็นดวงวิญญาณที่ยิ่งใหญ่ที่ให้นิมิตแห่งความใกล้ชิดกับพ่อด้วยความอ่อนหวานของลูก ลูกๆที่มีความอ่อนหวานในความคิด อ่อนหวานในคำพูด และอ่อนหวานในการกระทำของพวกเขาจะอยู่ใกล้ชิดกับพ่อ และด้วยเหตุนี้พ่อจึงพูดกับพวกเขาทุกวันว่า: ลูกๆที่แสนหวาน ลูกๆก็ตอบกลับมาว่า “بابา

ที่แสนหวาน!” ดังนั้นคำพูดที่แสนหวานเหล่านี้ของทุกวันทำให้ลูกเต็มไปด้วยความอ่อนหวาน ดวง
วิญญาณที่สูงส่งที่เปิดเผยความอ่อนหวานนั้นยิ่งใหญ่ ความอ่อนหวานคือความยิ่งใหญ่ หากไม่มีความอ่อน
อ่อนหวานก็ไม่สามารถมีประสบการณ์ของความยิ่งใหญ่ได้

คติพจน์: ทำทุกอย่างในขณะที่มีความเป็นแสงและเบาสบาย(ดั่งเบิ้ลไลท์)และลูกจะได้สัมผัสกับความสนุกสนาน
บันเทิง

***** โอม ชานติ *****